

## **TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI TỔ CHỨC VIẾNG TƯỢNG ĐÀI CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ NHÂN NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ 27/7**

Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, nhằm tỏ lòng thành kính và biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng quê hương đất nước, sáng ngày 23/7/2019, tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh trường THCS Phúc Lợi đã có mặt tại tượng đài liệt sĩ phường Phúc Lợi để dâng hoa và thắp nén hương tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ. Tham gia lễ viếng tượng đài có đồng chí Nguyễn Mậu Minh - Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường, đồng chí Đặng Thị Tuyết Nhung - Phó hiệu trưởng nhà trường cùng tập thể giáo viên và các em học sinh.



Đất nước hôm nay đã bình yên tươi đẹp, tiếng bom đạn cũng đã lùi xa vào dĩ vãng, trở thành kí ức đau thương mà hào hùng trong tâm hồn những người Việt Nam yêu nước. Được sống trong hòa bình tự do, chúng ta làm sao có thể quên 56 ngày đêm chiến đấu bền bỉ, kiên cường của quân và dân ta với thành quả là chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Làm sao quên được miền Nam:

"...Máu đọng chưa khô máu lại đầy  
Hỡi miền Nam trăm đắng nghìn cay  
Hai mươi năm chẳng rời tay súng  
Đi trước về sau vượt đạn dày"

Hay cả miền Bắc sẵn sàng cho tuyến đầu đánh Mỹ:

"Hỡi miền Bắc đò nặng đôi vai  
Gánh cả non sông vượt dặm dài  
Xẻ dọc Trường sơn đi cứu nước  
Mà lòng phơi phới dậy tương lai"

...

Để làm nên những kí ức hào hùng ấy, biết bao con người đã dành trọn tuổi thanh xuân của mình cho đất nước, sẵn sàng bỏ lại sau lưng những ước mơ, khát vọng để chiến đấu bảo vệ non sông. Trong số đó có rất nhiều người con của mảnh đất Phúc Lợi thân yêu. Những con người anh hùng ấy đã lên đường khi "Tổ quốc gọi tên mình" và đứng như Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Máu đào của các liệt sĩ ấy đã làm cho lá cờ lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hi sinh anh dũng của các liệt sĩ đã làm cho nước Việt Nam của chúng ta được nở hoa độc lập, kết quả tự do". Các anh sẽ sống mãi trong lòng người ở lại. Bởi máu đào của các anh đã nhuộm đỏ thêm màu cờ Tổ quốc, uơm những mầm xanh hòa bình và khát vọng.



Tiếp bước thế hệ cha anh đi trước, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, trong những năm học vừa qua, tập thể cán bộ giáo viên học sinh trường THCS Phúc Lợi đã không ngừng cố gắng phấn đấu lao động, học tập và rèn luyện để góp phần dựng xây quê hương. Trong năm học 2018 - 2019, nhà trường đã đạt được những thành tích đáng tự hào như: Về phong trào thi giáo viên giỏi, nhà trường có 03 GV được công nhận GVG cấp Quận (trong đó có 01 giải Ba cấp



Quận môn Địa lý); 07 SKKN gửi đánh giá xếp loại Quận; 06 CBGV được đề nghị chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Về phong trào thi học sinh giỏi, có 10 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp Quận (01 giải Ba cấp Quận môn tiếng Anh), 02 học sinh đạt giải cấp TP (01 giải Ba cấp TP môn Lý và 01 giải Khuyến khích cấp TP môn Địa lý). Số lượng học sinh giỏi cấp quận, thành phố đạt vượt chỉ tiêu đề ra. Về chất lượng hai mặt giáo dục, 681/698 học sinh được xếp loại hạnh kiểm tốt, số lượng học sinh Giỏi - Khá chiếm hơn 80%. Bên cạnh đó, nhà trường còn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động như: Tham gia Giải chạy báo Hà Nội Mới lần thứ 45 vì hòa bình Quận Long Biên: đạt 01 giải ba cấp Quận; tham gia Ngày hội Thể thao cấp Quận: đạt giải Nhì cầu lông đôi nam 31- 40, giải Ba cầu lông đôi nam nữ 18 – 30, giải Ba kéo co; tham gia Hội khỏe Phù Đổng: đạt 5 giải cấp Thành phố (03 giải nhất, 02 giải nhì), 07 giải cấp quận (3 giải nhất, 1 giải nhì và 3 giải ba); tham gia thi Dịch vụ công trực tuyến: Đạt giải Ba...



Trong không khí trang nghiêm, xúc động, tập thể giáo viên học sinh trường THCS Phúc Lợi đã kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm và thành kính dâng hương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những công lao, cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ cho quê hương đất nước.





Cùng với việc dâng hương tại tượng đài liệt sĩ, trường THCS Phúc Lợi còn tổ chức thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách, người có công với Cách mạng trên địa bàn phường. Các món tuy nhỏ bé nhưng lại ấm áp nghĩa tình, chứa đựng sự biết ơn chân thành và sâu sắc.







Tổ chức các hoạt động tri ân nhân Ngày thương binh liệt sĩ 27/7 là hoạt động thường niên của trường THCS Phúc Lợi. Thông qua các hoạt động này, nhà trường muốn thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì Tổ quốc; đồng thời giáo dục, tuyên truyền, bồi đắp lí tưởng cho các em học sinh, giúp các em hiểu sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình với quê hương, đất nước.



